

## ปิดท้ายปี กศน.ลุยแผนพัฒนาครู ใช้ประโยชน์พื้นที่ ร.ร.เล็กหลังคาบ

นำเสนอเมื่อ : 4 พ.ย. 2559

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมติดตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ว่า ตนพร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.และนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.ได้ติดตามการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ที่สำนักงาน กศน.ได้รายงานกรอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 และรายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 7,424 แห่ง ซึ่งอยากให้การดำเนินการแบบเห็นผล เพราะเป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์นี้คือการให้ประชาชนนำไปใช้ปฏิบัติจริง แต่ข้อมูลที่รายงานยังไม่ชัดเจน จึงมอบให้สำนักงาน กศน.ไปติดตาม และรายงานข้อมูล เพื่อให้รู้ว่าศูนย์ไหนประสบความสำเร็จ ศูนย์ไหนต้องปรับปรุง โดย กศน.รับปากจะส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังติดตามแผนการพัฒนาครู กศน.ที่วางไว้นาน โดยเร็วๆ นี้ สำนักงาน กศน.จะประเมินความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาครู กศน. หรือตรวจเลือดครู กศน.เพื่อพัฒนาร่วมกับครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงาน กศน.วางแผนพัฒนาบุคลากรวงหนาระยะ 10 ปีด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมอบให้สำนักงาน กศน.จัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมกับโรงเรียนแม่เหล็ก โดยระยะแรก ในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ควบรวมโรงเรียน 286 แห่ง ให้ไปดูว่าสถานที่ของโรงเรียน ที่วางลงนั้นจะไปประโยชน์อะไรบ้าง และควรเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนกี่แห่ง

พล.อ.ดาวพงษ์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญมากกับห้องสมุดประชาชน 913 แห่ง และบ้านหนังสือชุมชน 15,146 แห่ง โดยย้ำให้ กศน.สร้างกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ ตลอดจนผู้บริหาร กศน.ในพื้นที่ที่มีบ้านหนังสือชุมชนตั้งอยู่ ควรสำรวจว่าในพื้นที่ของตนมีคนไม่รู้อ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหน และจัดกิจกรรมพัฒนาเป็นจุดๆ มีเป้าหมายชัดเจนว่าควรต้องพัฒนาด้านใด โดยเน้นชาวบ้านที่อยู่นอกระบบการศึกษา และสอดแทรกขอเท็จจริงที่ชาวบ้านควรจะรู้ จะได้ไม่หลงเชื่อข้อมูลทางโซเชียลที่ส่งต่อกันมา

"ผมได้ย้ำด้วยว่าปรัชญา และหน้าที่ของ กศน.มี 3 อย่างคือ 1.ให้คนรู้หนังสือ 2.ให้ประชาชนเป็นพลเมืองดี และ 3.ให้มีอาชีพ แต่กิจกรรมของ กศน.ที่ออกมาจะให้นำหนักเรื่องของการให้คนรู้หนังสือกับมีอาชีพ แต่เรื่องคนดียังหายไป ดังนั้นจึงต้องเพิ่มน้ำหนักเรื่องนี้ด้วย" พล.อ.ดาวพงษ์กล่าว

ขอบคุณที่มาจาก [มติชน ฉบับวันที่ 5 พ.ย. 2559 \(กรอบข่าย\)](#)

## ข้อมูลเพิ่มเติม/ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

[ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 458/2559 เรื่อง รมว.ศธ./รมช.ศธ. รับฟังแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงาน กศน.](#)